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โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 
 

   วันอังคารท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๕๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
พลเอก เกรียงไกร  ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนท่ีหน่ึง เป็นประธานของท่ีประชุม คร้ังท่ี ๒๒ (สมัยสามัญ
ประจ าปีคร้ังท่ีสอง) โดยมีนายบุญส่ง  น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา คนท่ีสอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าท่ีประธาน
ของท่ีประชุม  
 

ก่อนเปิดการประชุม ประธานวุฒิสภาได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหา  
ท่ีเก่ียวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อ ๑๘ จ านวน ๑๕ คน เป็นเวลาพอสมควร 

 

  เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของท่ีประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี ้
 
  (๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม                   (ไม่มี) 
 
 (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม                             (ไม่มี) 
 
  (๓) กระทู้ถำม            (ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) 

วันอังคำรที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๖๘ 
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          เรื่องด่วน                         จ ำนวน  ๑  เรื่อง 

  
 

   ผลกำรพิจำรณำ 
 

 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ของท่ีประชุมวุฒิสภา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวศุภมาศ  อิศรภักดี) ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ ากระทรวงการอุดมศึกษาฯ อธิการบดีและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุม โดยหลังจากเลขาธิการวุฒิสภาอ่านบันทึกหลักการและ
เหตุผลเสนอต่อท่ีประชุมแล้ว รัฐมนตรีได้แถลงสาระส าคัญต่อท่ีประชุม สรุปได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติน้ี 
มีสาระส าคัญเป็นการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐท่ีไม่เป็น  
ส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งพัฒนาคน 
เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสาน และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ก าหนดหลักการบริหารมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับหลักการจัดการอุดมศึกษา ก าหนดให้กิจการของ
มหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับความคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนซ่ึงค านวณเป็นเงินได้โดยรวม
ท้ังหมดไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจ 
ในการซ้ือ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือ จ าหน่าย แลกเปลี่ยน 
หรือท านิติกรรมของมหาวิทยาลัยตลอดจนถือกรรมสิทธ์ิเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญาและจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว ก าหนดให้มีองค์กรบริหารมหาวิทยาลัย และจัดให้มี
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย  รวมท้ังให้มี 
การตรวจสอบบัญชีจากภายในและภายนอก  
 ภายหลังจากท่ีรัฐมนตรีได้แถลงข้อมูลเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมแล้ว ประธานของท่ีประชุม 
ได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการศึกษา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมาธิการ 
การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และความหลากหลาย  
ทางสังคม ซ่ึงได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๙ แถลงผล 
การพิจารณาศึกษาต่อท่ีประชุม   
 
 

                - ร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี พ.ศ. ....   
ซึ่งสภำผู้แทนรำษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 
(เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ี 
ร่างพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภา ซ่ึงจะครบก าหนด ๓๐ วัน ในวันอังคารท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๘) 
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 ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(นายกมล  รอดคล้าย) แถลงผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ สรุปได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติน้ี  
มีเจตนารมณ์ในการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยจากการเป็นส่วนราชการไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 
ในก ากับ มีบทบาทส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขต  
ภาคอีสานตอนล่างและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและสร้างสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ในอนาคต 
ดังน้ัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์จะต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
แต่อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยอาจส่งผลกระทบต่อค่าเล่าเรียนได้ ดังน้ัน
มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๘ โดยมหาวิทยาลัยจะปฏิเสธไม่รับผู้ใด 
ซ่ึงผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย เพราะเหตุท่ีผู้น้ันไม่มีเงินช าระ  
ค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนเน่ืองมาจากการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง หรือจะให้ผู้ เ รียน  
ยุติหรือพ้นสภาพผู้เรียนเพราะเหตุดังกล่าวมิได้ รวมท้ังต้องส่ง เสริมและสนับสนุนผู้ซ่ึงมหาวิทยาลัย 
รับเข้าศึกษาและผู้เรียนซ่ึงขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี ส าหรับ  
การจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนท้ังในประเทศและต่างประเทศ ต้องคัดเลือก
สถานศึกษาช้ันสูงด้วยความโปร่งใส โดยไม่ควรมุ่งเน้นท่ีรายได้ของมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว ควรเน้น 
การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดได้ เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
อย่างแท้จริง   
 ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และความหลากหลายทางสังคม (นางวราภัสร์  ไพพรรณรัตน์) แถลงผลการพิจารณาศึกษา 
ร่างพระราชบัญญัติ สรุปได้ว่า เห็นด้วยกับการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
แต่เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ ควรให้ความส าคัญกับการสร้างแรงจูงใจและรักษา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยก าหนดเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  
มีมาตรฐานการเข้าสู่ต าแหน่ง ลดภาระงานท่ีไม่จ าเป็นของอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้มีเวลาพัฒนาองค์ความรู้  
การสอน และงานวิจัยอย่างเต็มท่ี ก าหนดมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ท่ีชัดเจน 
เป็นระบบ และเป็นรูปธรรม มีหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษาท่ีชัดเจนโปร่งใสและเข้าถึงง่าย นอกจากน้ี 
มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในสาขาท่ี 
ขาดแคลนและเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์
และช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนโดยท าบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ต่อยอดอันเป็นการพัฒนาและสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจ รวมท้ังควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ให้ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 
 



๔ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพยีงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

 ภายหลังท่ีผู้แทนคณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ 
ต่อท่ีประชุมแล้ว ประธานของท่ีประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น  
พร้อมท้ังให้ข้อสังเกตและซักถาม สรุปได้ว่า การปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจะท าให้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการด าเนินงาน และท าให้การพัฒนา
มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและประสิทธิภาพยิ่ง ข้ึน ซ่ึงนอกจากจะเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาแล้ว  
ยังมีบทบาทส าคัญในการเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมซึ่งเป็นการสร้างอาชีพ
และเศรษฐกิจฐานราก โดยมหาวิทยาลัยมีหน่วยโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) เพ่ือให้บริการพัฒนาและผลิต
ผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากสินค้าเกษตรซ่ึงมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมต่าง ๆ  
มาประยุกต์ใช้ เพ่ือยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และยังสามารถสนับสนุนชุมชนในหลายมิติ เช่น การช่วยเหลือในด้านกฎหมาย ส่งเสริมการศึกษา
วิจัยเก่ียวกับสมุนไพรพ้ืนบ้าน แนวทางการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน และสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง 
ยังสามารถพัฒนาคณะแพทยศาสตร์เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์ของภูมิภาคได้ อีกท้ังยังเป็นก าลังส าคัญในการ
สนับสนุนด้านนิติบัญญัติผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซ่ึงจะเป็นแบบอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากภูมิภาคสู่การพัฒนากฎหมายระดับประเทศ โดยรัฐควรมีการจัดสรร
งบประมาณท่ีเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะด้านการวิจัยของชุมชน  
ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศได้มากข้ึน  ท้ังน้ี สมาชิกวุฒิสภาเห็นว่ามีประเด็นท่ีควรพิจารณาโดยมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 -   การท่ีมหาวิทยาลัยเปลี่ยนเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐน้ัน ท าให้มหาวิทยาลัย  
เป็นอิสระได้อย่างแท้จริงหรือไม่ ซ่ึงท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยท่ีออกนอกระบบยังคงถูกควบคุมจัดการ  
ในเร่ืองอัตราก าลังรวมท้ังงบประมาณ ประกอบกับเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ า ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
รายได้ของมหาวิทยาลัย และยังส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของผู้ เข้ารับการศึกษาสูงข้ึนด้วย มหาวิทยาลัย 
จึงต้องปฏิบัติและด าเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเฉพาะในเร่ือง
โอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ตามมาตรา ๑๘ ซ่ึงต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนซ่ึงขาดแคลน 
ทุนทรัพย์อย่างแท้จริง และควรหาแหล่งทุนในระยะยาวเพ่ือจัดสรรเป็นทุนการศึกษา เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย
ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
 - ควรคุ้มครองสวัสดิภาพและประโยชน์ตอบแทนของบุคลากรของมหา วิทยาลัย และต้อง
พิจารณาถึงความม่ันคงและสวัสดิการของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย  
 - ควรมุ่งเน้นพัฒนาและรักษาคุณภาพการศึกษา และให้โอกาสเด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีได้รับ
การศึกษามากข้ึน ขยายทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพ้ืนท่ีให้มากข้ึน สนับสนุนการวิจัยและพัฒน า 
องค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นภูมิปัญญาองค์รวมของภาคอีสาน เช่น การวิจัย
พัฒนา Soft Power ให้สามารถแข่งขันได้ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และพัฒนา
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นวัตกรรมและวิจัยเพ่ือสร้างเศรษฐกิจภายในจังหวัดและประเทศ และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบท่ีเน้น
ทางด้านวิจัยและนวัตกรรมต่อไป โดยควรให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ชุมชน หรือท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมด้วย  
 - ควรก าหนดปณิธานของมหาวิทยาลัยให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ปกป้องประชาธิปไตย 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย  
 - ควรส่งเสริมและสนับสนุนเสรีภาพทางวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและ  
การฝึกงานด้านเทคโนโลยีให้มากข้ึน และสนับสนุนทางการแพทย์ด้วยการสร้างโรงพยาบาลเพ่ือดูแล
ประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังเปิดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาของผู้พิการท่ีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และ
ควรส่งเสริมให้มีโครงการพิเศษส าหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางศิลปะหรือทางกีฬา และโครงการ
ช้างเผือกเพ่ือคัดเลือกเด็กท่ีเรียนดีแต่ยากจน  
 - การก าหนดให้อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเม่ือมีอายุครบ ๗๕ ปี เป็นการก าหนดอายุสูงสุด 
ท่ีมากเกินไป โดยควรลดอายุสูงสุดลงเพื่อให้ได้ผู้บริหารท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 
และลดความเป็นไปได้ในการครอบง าการบริหารมหาวิทยาลัย โดยการสรรหาอธิการบดีต้องกระท าด้วยความ
สุจริตและโปร่งใส  
 - การก าหนดให้ออกกฎหมายล าดับรองให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช้บังคับ โดยเฉพาะการออกกฎหมายล าดับรองเก่ียวกับด้านโครงสร้างและด้านทรัพยากรมนุษย์  
ด้านการเงิน ด้านวิชาการ และงานวิจัย ถือว่าเป็นระยะเวลาท่ีน้อยเกินไป อาจจะท าให้การพิจารณา  
ไม่ละเอียดรอบคอบ และจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ ควรก าหนดข้ันตอนท่ีชัดเจน
ในการได้มาซ่ึงกฎหมายล าดับรองตามกรอบเวลาท่ีก าหนด และจัดท าแผนสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้  
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง    
 - เหตุใดในช้ันการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
องค์ประกอบและท่ีมาของสภามหาวิทยาลัย และเหตุใดจึงก าหนดให้พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับเม่ือ  
พ้นก าหนด ๙๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เน่ืองจากมีแนวทางจากการด าเนินการ
ของมหาวิทยาลัยท่ีออกนอกระบบไปก่อนนี้แล้ว  
 จากน้ัน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(นายศุภชัย  ใจสมุทร) ได้ตอบช้ีแจงสรุปได้ว่า การแก้ไขเพ่ิมเติมในช้ันการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการก าหนดองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดรับกับหลักการ  
ท่ีต้องให้มีบุคคลภายนอกมากกว่าบุคคลภายใน ส าหรับการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจะช่วยขับเคลื่อนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญท้ังในเร่ืองการศึกษาและการพัฒนา
ก าลังคน รวมท้ังการส่งเสริมวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงได้มีการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้สามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง นอกจากน้ี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้มีการส่งเสริมให้อาจารย์ซ่ึงเป็นผู้พิการได้เข้ามาเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย และกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ ได้มีการสนับสนุนทุนให้กับนักศึกษาท่ีพิการซ่ึงจะด าเนินการต่อเน่ืองต่อไป รวมท้ัง  
จะด าเนินนโยบายส าคัญในการช่วยให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง โดยสนับสนุน 
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การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงจะท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  ท้ังน้ี ส าหรับประเด็น  
การแสดงความเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จะได้รวบรวมเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 

 ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติรับร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี พ.ศ. ....  
ไว้พิจำรณำ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย ๑๕๓ เสียง ไม่เห็นด้วย ๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง และ 
ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี แล้วมีมติตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ จ ำนวน ๒๑ คน 
ก ำหนดเวลำแปรญัตติ ๗ วันท ำกำรตำมข้อบังคับ  

 
(๔)  เรื่องที่คณะกรรมำธกิำรพิจำรณำเสร็จแลว้  (ไม่มี) 
 
(๕)  เรื่องที่คำ้งพิจำรณำ  (ไม่มี) 
 
(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม่               จ ำนวน  ๒  เรื่อง 
 
 

 
 

          ผลกำรพิจำรณำ 
 

ในการพิจารณารายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ส านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (รองเลขาธิการ ปปง.) 
(พลต ารวจตรี เอกธนัช  ลิ้มสังกาศ) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา   

ภายหลังจากที่รองเลขาธิการ ปปง. ได้แถลงรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยสมาชิกวุฒิสภาได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อรายงาน 
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ๑) ไม่ปรากฏการรายงานเกี่ยวกับคดีผับจินหลิงในรายงานฉบับนี้ ๒) การบริหาร
ทรัพย์สิน มีการน าทรัพย์สินออกมาบริหาร ๗๒ รายการ มีรายได้จากการบริหารเพียง ๖.๘ ล้านบาท 
หรือเฉลี่ยเพียง ๙๕,๐๐๐ บาทต่อรายการ ๓) ปปง. ควรประสานความร่วมมือให้เต็มที่ เพ่ือร่วมสืบสวน 
“คดีฟอกเงิน” อันเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปี 25๖7 เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงขององค์กรวุฒิสภา 
๔) ควรจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ  
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงให้ครอบคลุมทุกจังหวัด เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในเรื่องรูปแบบการฟอกเงิน แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังภัยจากการหลอกลวง เพื่อสกัดกั้นการรับ
เปิดบัญชีม้าต่อไป ๕) แม้ได้มีการด าเนินการเพ่ือปราบปรามกรณีหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน 
สกุลเงินต่างประเทศ (Forex- 3D) แล้ว แต่ยังปรากฏว่ามกีารเชิญชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนกนัอย่างแพรห่ลาย 

                        ๖.๑ รำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๖ ส ำนักงำนป้องกันและปรำมปรำมกำรฟอกเงิน 
(ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒) 
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เช่น เพจส่วนตัวบนเว็บไซต์ Facebook เป็นต้น ๖) ขอให้ทบทวนมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และเสนอแก้ไขในโอกาสต่อไป ๗) ขอให้ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานผ่านทาง Social Media 
ให้มากขึ้น ๘) ขอให้ ปปง. ปรับปรุงกระบวนการการท างานให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริง โดย (๑) จัดท าระบบเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะ ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึขอ้มลู
ที่เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์ได้ (๒) ในการจัดท ารายงานประจ าปี ควรมีการระบุถึงรายละเอียดของ 
การยึดทรัพย์และสถานะคดี (๓) สร้างกลไกการตรวจสอบภายใน โดยให้มีคณะกรรมการอิสระที่สามารถ
ตรวจสอบการท างานของ ปปง. ได้ และ (๔) การขายทอดตลาดและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึด ควรมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการขายทอดตลาดและผู้ที่ ได้รับทรัพย์สินนั้น  โดยเปิดเผยต่อสาธารณะ และ  
๙) ควรมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของแก๊งลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานโดยผิดกฎหมาย  
ว่ามีการใช้โพยก๊วน หรือการโอนเงินที่ไม่ได้ผ่านระบบบัญชีอย่างถูกต้อง  เพ่ือลักลอบน าเงินตรา 
ออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ แล้วขยายผลข้อมูลให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ได้  

นอกจากนี้ ได้มีข้อซักถามในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ปปง. ดังนี้ ๑) เพราะเหตุใด
อัตราการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานธุรกรรมจึงต่ ากว่าอัตราการรับรายงาน คิดเป็นสัดส่วนได้เพียง 
ร้อยละ ๒.๘  ๒) เพราะเหตุใดสายด่วน ปปง. 1710 จึงได้รับการแจ้งเบาะแสเพียง ๑,๗๗๙ เรื่อง ขณะที ่
มีประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการสายลับ ปปง. ถึง ๗๕,๔๖๙ คน และโครงการนี้มีการก าหนดมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพอื่นนอกจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการหรือไม่ ๓) ค าสั่งเพิกถอนค าสั่งยึด/อายัด
ทรัพย์สิน มีมาตรฐานกระบวนการพิจารณาว่าเมื่อออกค าสั่งยึดหรือว่าอายัดทรัพย์สินไปแล้ว  ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ใดจึงจะเพิกถอนค าสั่งดังกล่าวได้ ๔) การลงโทษผู้กระท าผิด เพราะเหตุใด ปี ๒๕66  
จึงมีค าสั่งให้ลงโทษปรับผู้กระท าผิดตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพียง 1 รายเท่านั้น และเป็นเพียงโทษปรับจ านวน 550,000 บาท ๕) มาตรการทางกฎหมาย
ที่ ปปง. ใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอส าหรับการตัดช่องทางการเงินของนักค้ายาเสพติดรายใหญ่แล้วหรือไม่  
๖) ปปง. มีแนวทางการน า AI และ blockchain มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามแนวทางปรับสู่บริการ
ดิจิทัลและพัฒนาแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑ ที่จะครอบคลุมความมั่นคงไซเบอร์ 
และบริหารความเสี่ยงได้อย่างไร มีบุคลากรกลุ่มนักวิทยาศาสตร์/นั กวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอหรือไม่   
๗) รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของไทย พบว่ารายงานมีความสอดคล้อง 
ด้านกรอบกฎหมายตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นเป็น ๓๓ ข้อ จากทั้งหมด ๔๐ ข้อ อีก ๗ ข้อที่ยังไม่สอดคล้อง
มีอะไรบ้าง ปปง. มีแผนจะท าให้กรอบกฎหมายดังกล่าวสอดคล้องไดอ้ย่างไร ๘) ประสิทธิภาพในการติดตาม
ทรัพย์สินคืนให้ผู้เสียหายของ ปปง. เป็นอย่างไร มีการเปิดเผยรายงานผลการติดตามหรือเป้าดัชนีชี้วัด (KPI) 
ให้ประชาชนตรวจสอบได้หรือไม่ และ ๙) เพราะเหตุใดรายได้ประจ าปี ๒๕66 ของ ปปง. จึงต่ ากว่ารายจ่าย
ถึง 42 ล้านบาท และมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไร  
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รองเลขาธิการ ปปง. ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ๑) ปปง. เป็นหน่วยที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ธุรกรรมทางการเงินของในประเทศทั้งหมด เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของ ปปง. หรือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นที่ร้องขอ จึงมีการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานธุรกรรม
เมื่อจะน าข้อมูลไปใช้ ๒) การน า AI มาใช้ในการปฏิบัติงาน มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณเพ่ือพัฒนา AI  
และขาดแคลนก าลังคนเพ่ือควบคุมดูแลการท างานของระบบปฏิบัติการ โดย ปปง. มีบุคลากรประมาณ 
๕๐๐ คน มีปริมาณคดีเฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ 2,000 คดี ๓) กรณีงบประมาณของ ปปง. ไม่เพียงพอ 
ต่อการปฏิบัติงาน ปปง. จะขอสนับสนุนจากกองทุน ปปง. ซึ่งกันเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการยึดทรัพย์ส่วนหนึ่ง
เข้ากองทุนเพ่ือสนับสนุนภารกิจในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ โดยมีหลักเกณฑ์ควบคุมการจ่ายเงิน
ก าหนดไว้ ๔) ปปง. จะขยายพ้ืนที่ โครงการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ 
เรื่องความผิดจากการรับเปิดบัญชีม้า ซึ่งในเรื่องนี้มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาไปมากแล้ว ๕) เรื่องที่ 
ปปง. ยังมีข้อจ ากัดการปฏิบัติงาน ได้แก่ (๑) กรณีการกระท าความผิดโดยการหลอกให้รัก หลอกลงทุน  
ให้กู้เงิน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งอยู่ต่างประเทศ จึงไม่อยู่ในอ านาจด าเนินการของ กสทช. และยังไม่มี
กฎหมายบังคับใช้กับกรณีเหล่านี้ได้ (๒) ยังไม่มีกฎหมายควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัล ท าให้เงินรั่วไหลออก 
นอกประเทศ ซึ่งขณะนี้ทราบความคืบหน้าว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาก าลังยกร่างกฎหมาย เพ่ือก าหนด
มาตรการควบคุมการโอนเงินในระบบ crypto และก าหนดหน้าที่รายงานธุรกรรม (๓) มาตรการเกี่ยวกับ
การฟอกเงินมีข้อจ ากัด คือ ต้องมีคดีความผิดมูลฐานเกิดขึ้นก่อน หลังจากนั้นจึงจะด าเนินการต่อไปได้   
จึงต้องรอหน่วยที่จับกุมสอบสวนรายงานมาแล้วจึงจะไปด าเนินการเพ่ิมเติม ๖) การเพิกถอนค าสั่งยึด/อายัด
ทรัพย์สิน คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจเพิกถอนค าสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินได้ หากมีหลักฐานอันพิสูจน์ว่า 
บุคคลนั้นได้มาซึ่งทรัพย์ดังกล่าวโดยสุจริต เปิดเผย มีการช าระเงินกันจริง ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับการฟอกเงิน 
แต่ในรายที่มีหลักฐานเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดก็จะส่งด าเนินคดีในชั้นศาลต่อไป ๗) การลงโทษ
ปรับ จ านวน ๑ ราย ตามรายงาน เป็นกรณีการลงโทษปรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๖ ซึ่งจงใจ
หลีกเลี่ยงการด าเนินการตามกฎหมาย แต่โดยปกติแล้วไม่ค่อยพบผู้กระท าความผิด เนื่องจาก ปปง. ได้ท า
ความเข้าใจให้ผู้มีหน้าที่รายงานทราบถึงความจ าเป็นและความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องของการรายงาน
เพ่ือป้องกันการฟอกเงิน ๘) การบริหารทรัพย์สินที่ถูกยึด/อายัด ปปง. ไม่ได้บริหารในเชิงพาณิชย์และ 
หวังผลก าไรเป็นหลัก เป็นเพียงการรักษาไว้ชั่วคราว และใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า และน าส่งเป็นรายได้
แผ่นดินต่อไป ๙) คดีผับจินหลิง ในส่วนการยึดทรัพย์ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือไม่มีกฎหมายอื่นใด
สามารถใช้อ านาจไปด าเนินการ ซึ่ง ปปง. ได้รับมาด าเนินการทั้งหมด 3 คดี โดยทั้ง ๓ คดี อยู่ในสถานะ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยคดีที่ 1 ปปง. ชนะคดี ศาลสั่งริบทรัพย์ทั้งหมดเป็นของแผ่นดิน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
อุทธรณ์ คดีที่ 2 และคดีที่ 3 ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบพยาน ๑๐) กรณีการใช้โพยก๊วนของแก๊งขนแรงงาน
ต่างด้าว ปปง. ก าลังเสนอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสร้างกลไกเพ่ือควบคุมการไหลของเงินในลักษณะนี้  
แต่ก็มีข้อจ ากัดเรื่องการด าเนนิการกรณีความผิดเกิดที่ต่างประเทศเกี่ยวเนื่องกบัประเทศไทย ต้องให้ประเทศ
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ดังกล่าวร้องขอมาให้ช่วย โดยความผิดนั้นต้องเป็นความผิดเดียวกับที่ก าหนดในกฎหมายไทย เราถึงจะมี
อ านาจด าเนินการ  ส าหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อาทิ โครงการสายลับ ปปง. จะได้น ากลับไป
พิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานของส านักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ  
 

 
 

          ผลกำรพิจำรณำ 
 

    ในการพิจารณารายงานประจ าปี ๒๕๖๖ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขต 
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(นายจฬุา  สุขมานพ) กับคณะได้เข้าร่วมช้ีแจงต่อท่ีประชุมวุฒิสภา      
     จากน้ัน ประธานของท่ีประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็นและ 
มีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ยังขาดการคุ้มครองดูแลสวัสดิการแรงงานใน EEC และควรก าหนดเป็นตัว ช้ี วัด 
การด าเนินการในเร่ืองน้ี รวมถึงการพิจารณาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการเวนคืนท่ีดิน ซ่ึงมีกา รต้ัง
กองทุนในการเยียวยาแต่ยังไม่เคยน ามาใช้ โดยในรายงานไม่มีรายละเอียดการเวนคืนท่ีดิน และการนิยาม
ความหมายของเจ้าบ้านเดิมหรือผู้บุกรุกว่ามีความหมายอย่างไร ซ่ึงมีสถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี 
รวมอยู่ด้วย เหตุใดจึงไม่สามารถยกเว้นพ้ืนท่ีน้ีได้ มีการค านึงถึงสิทธิของคนในพ้ืนท่ีเดิมอย่างไร และควรเพิ่ม
การบริหารงานสิทธิแรงงานในพ้ืนท่ี EEC ว่ามีความคืบหน้าหรือเป็นองค์กรต้นแบบอย่างไรไว้ในรายงานด้วย 
อีกท้ังควรพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชน เช่น การเปลี่ยนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมให้เป็นพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรม อาจไม่เหมาะสมกับพื้นท่ีและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตประชาชนในพื้นท่ี มีการ
เปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้สามารถต้ังอุตสาหกรรมได้ทุกประเภทซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และขาด  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี จึงควรก าหนดมาตรการท่ีเข้มงวดในอุตสาหกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้มีการพัฒนาพ้ืนท่ีอย่างยั่งยืน       
      นอกจากน้ี ยังพบความล่าช้าในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเช่ือม ๓ สนามบินน้ัน ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและความเช่ือม่ันต่อศักยภาพ
ของประเทศไทย และควรน าพ้ืนท่ี EEC เป็นบทเรียนในการสร้างเขตพัฒนาพิเศษให้มีความเหมาะสมกับ 
แต่ละภูมิภาค และควรมีมาตรการรองรับเงินลงทุนจากต่างประเทศ การให้สิทธิพิเศษ ต่าง ๆ เช่น  
การก าหนดอัตราภาษีท่ีดึงดูดนักลงทุน การอนุญาตน าเข้าผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ ส่วนการออกประกาศ

                        ๖.๒ รำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๖ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษ 
ภำคตะวันออก (สกพอ.)  
(ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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เพ่ือก าหนดสิทธิพิเศษให้นักลงทุนในพ้ืนท่ี EEC มีความคืบหน้าอย่างไร ควรพิจารณากลั่นกรองเงินลงทุน 
ว่าจะเกิดการจ้างงาน หรือเกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างไร  และปรับการท างานให้มีความคล่องตัว 
มากยิง่ขึ้น อีกท้ังมีมาตรการส่งเสริมนักลงทุนไทยให้ลงทุนในประเทศโดยมีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน   
      กรณีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี EEC มีการลักลอบท้ิงขยะและน้ าเสียอย่างต่อเน่ือง 
และพบการร่ัวไหลของน้ ามันในทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ซ่ึงมาตรการในการดูแลสิ่งแวดล้อมสามารถ
บังคับใช้ได้จริงหรือไม่ เพราะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนท่ี ในส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูงและ
โครงการ TOD มีการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านเศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นท่ีอย่างไร การก าหนดพ้ืนท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยในเขตอุตสาหกรรม 
การบูรณาการการท างานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และการพัฒนาพ้ืนท่ี EEC ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเน่ือง มิใช่ข้ึนอยู่กับนโยบายของรัฐบาลซ่ึงในแต่ละรัฐบาลอาจมีความแตกต่างกัน ควรพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมอ่างเก็บน้ าให้ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ิมถนน ในส่วนการท าผัง เมืองควรเพ่ิม 
ผังม่วงลายในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา และพ้ืนท่ี EEC ควรเป็นโอกาสของนักลงทุน 
ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกท้ังการจัดต้ังโรงงานใหม่ต้องมีอัตราส่วนแรงงานไทยมากกว่าแรงงาน 
ต่างด้าว เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แต่ในอุตสาหกรรมเดิม เช่น โรงงานผลิตรถยนต์เครื่องสันดาปภายใน
มีแรงงานไทยจ านวนมากอาจต้องถูกเลิกจ้างงาน         
     ควรพิจารณาสนับสนุนการสร้างนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
จัดท าโซนน่ิงการปลูกพืช ผลไม้ ให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพ่ือท านิคมการเกษตรและท าตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ และควรพิจารณาเพ่ิมพื้นท่ีบางส่วนในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นส่วนหนึ่งของ EEC ซ่ึงมีความพร้อม
ท้ังด้านอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว การเกษตร ส่งเสริมการค้าชายแดน และขอให้ EEC สนับสนุนและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบ BCG ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน และจัดประกวดการท่องเท่ียวแบบ BCG 
รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bio Refinery เป็นการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น มันส าปะหลัง 
หรือของเหลือท้ิงจากการเกษตรด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ จะเป็นการช่วยการ เกษตรแบบ 
ครบวงจร ควรพิจารณาขยายพ้ืนท่ี EEC ในจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มข้ึน เพื่อสนับสนุนในเร่ืองทรัพยากร รวมถึง
การขยายตัวทางเศรษฐกิจไปพ้ืนท่ีต่าง ๆ และการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีให้ประเทศไทย 
จะส่งผ่านถึงธุรกิจในประเทศไทยอย่างไร ชุมชนในพ้ืนท่ีควรได้รับประโยชน์จากการลงทุน และการสร้าง
แรงงานท่ีตอบโจทย์อุตสาหกรรมท่ีมาลงทุน โดยมีสถานศึกษาในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างแรงงานท่ีมี
คุณภาพหรือพิจารณาต้ังสถานศึกษาข้ึนใหม่ และควรปรับปรุงการท างานให้เป็น One Stop Service  
อย่างแท้จริง  
         จากน้ัน เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (นายจุฬา   
สุขมานพ) ได้ตอบช้ีแจงสรุปได้ว่า ในเร่ืองสิทธิมนุษยชนจะเน้นดูแลประชาชนในพื้นท่ี EEC ท่ีได้รับผลกระทบ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในส่วนสวัสดิภาพของ
แรงงานเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในการดูแลสิทธิของแรงงาน กรณีการเวนคืนท่ีดินของ
ประชาชน ภาครัฐจะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายเวนคืนท่ีดิน เพื่อเยียวยาประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ และ
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กรณีสถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถีมีการจ่ายเงินเพ่ือปรับปรุงสถานท่ี ติดเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือลด
ผลกระทบเรื่องฝุ่นและเสียง อีกท้ังมีมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชดเชย เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมท้ังก่อนเร่ิมโครงการหรือหลังโครงการ ส่วนกองทุนในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จะใช้ในการศึกษาหรือการเตรียมการให้ประชาชนรับมือกับโรงงานท่ีจะเกิดข้ึนใกล้ชุมชน ผ่านวิสาหกิจ
ชุมชน เช่น การสนับสนุนสินค้าในชุมชนให้ได้มาตรฐาน อย. เพ่ือยกระดับสินค้าและขยายตลาดได้กว้างขึ้น  
     ในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในอดีตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมมีการแปรรูปปิโตรเคมีจึงเกิด
มลพิษด้านกลิ่น เสียง อากาศ แต่ปัจจุบันพ้ืนท่ี EEC เน้นอุตสาหกรรม New S-Curve ซ่ึงเน้นการพัฒนา
นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในหลายโครงการท่ีล่าช้าเกิดจากปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ เช่น โครงการ
สนามบินอู่ตะเภา โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม ๓ สนามบิน เน่ืองจากได้เกิดการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 จึงเกิดความล่าช้า ส่วนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการต่าง ๆ น้ัน ได้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นผู้ประเมินผลโครงการ ในส่วนการออกกฎหมายล าดับรอง เช่น 
ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการลงทุนน้ัน ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกแล้ว และจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป และพิจารณาอนุญาตน าเข้าผู้เช่ียวชาญ
จากต่างประเทศในสาขาท่ีขาดแคลนก่อน และมีแนวคิดให้อ านาจ EEC ในการออกใบอนุญาตต่าง ๆ ได้ 
แบบ One Stop Service เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน ส่วนประเด็นการร่ัวไหลของน้ ามันในทะเล 
อ่าวไทยและอันดามัน มักจะเกิดระหว่างการขนถ่ายน้ ามัน และการลักลอบท้ิงของเสียมักเกิดจากโรงงาน
นอกพ้ืนท่ี EEC จึงได้ก าชับหน่วยงานท่ีดูแลพ้ืนท่ีให้เข้มงวดมากข้ึน และในอนาคตจะก าหนดให้โรงงาน  
ในพ้ืนท่ี EEC มีมาตรการรีไซเคิลน้ าและการจัดการของเสีย       
     พ้ืนท่ี EEC จะมีโครงการเมืองใหม่เพ่ือขยายการพัฒนาพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นการต่อยอดจาก
โครงการ TOD พัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานี โดยจะด าเนินการควบคู่กัน ในส่วนการพัฒนาพ้ืนท่ี EEC จะมีแผน
ด าเนินการท่ีมีความชัดเจนและต่อเน่ือง ไม่ได้มาจากนโยบายของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว และการจัดท า 
ผังเมืองจะค านึงถึงอุตสาหกรรมการผลิต หรืออุตสาหกรรมบริการท่ีมีความเหมาะสมกับแต่ละพ้ืนท่ี และ 
จะติดตามการจัดท าผังเมืองรวมให้มีความเหมาะสมต่อไป และจากสถิติในปัจจุบันนักลงทุนสัญชาติไทย 
มีสัดส่วนการลงทุนมากท่ีสุดในพ้ืนท่ี EEC และเพ่ิมมาตรการเพ่ือดึงดูดนักลงทุนไทยเพ่ือร่วมลงทุน 
ในกระบวนการจัดการการผลิตกับนักลงทุนต่างชาติ และจะรับพิจารณาการสนับสนุนการตั้งโรงงานแปรรูป
วัตถุดิบทางการเกษตรให้เพิ่มข้ึน และได้ด าเนินการสนับสนุนให้น านวัตกรรมมาใช้ในการเกษตรเพ่ือพัฒนา
ผลผลิตให้ดีข้ึน และจะมีการพิจารณาเพ่ิมจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพ้ืนท่ี EEC ซ่ึงอยู่ในระหว่างด าเนินการเพ่ือให้
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจารณาต่อไป ในส่วนการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือ
เทคโนโลยีต่าง ๆ น้ัน ข้ึนอยู่กับแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งอาจเร่ิมจากผู้ประกอบการไทยท่ีรับผลิตช้ินส่วนต่าง ๆ 
และปัจจุบันผู้ประกอบการบางรายได้มีการปรับตัวจากเดิมท่ีผลิตช้ินส่วนเคร่ืองยนต์สันดาปภายในได้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ และได้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้บริการนักลงทุน รูปแบบ 
One Stop Service อย่างครบวงจร   
 

     ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 



๑๒ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพยีงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

(๗)  เรื่องอื่น ๆ                                                                     (ไม่มี) 
 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๕ นาฬิกา 

 
 
 
 
 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 


